



ประกาศ โรงเรียนวัดไร่จิงวิทยา
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วย โรงเรียนวัดไร่จิงวิทยา จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 181 รายการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดคู่พัสดุจำนวน 181 รายการ ณ โรงเรียนวัดไร่จิงวิทยาติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ งานพัสดุ (ชั้น 2 อาคาร 5) โรงเรียนวัดไร่จิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ทุกวันทำการ และพิจารณาทำการขายทอดตลาดพัสดุ เสมอสภาพ ชำรุด ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุมธรรมนุชา โรงเรียนวัดไร่จิงวิทยา

เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

1. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา
2. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดทันที กรณีที่พัสดุมีราคาประมูลเกินกว่า 2,000.- บาท หากผู้ประมูลได้ไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวได้ ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะริบเงินที่วางไว้แล้วจะขายทอดตลาดใหม่ต่อไป
3. การคัดค้านชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุแต่ละรายการนั้น ใช้วิธีเคาะไม้ หรือด้วยกริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด แต่หากคณะกรรมการเห็นว่า ผู้เสนอราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการฯ จะถอนพัสดุนั้น ออกจากการขายทอดตลาดเสีย โดยงดการขายไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
4. ผู้ประมูลได้จะต้องรับพัสดุนั้นไปจากโรงเรียนวัดไร่จิงวิทยาให้เสร็จภายใน 3 วัน นับแต่วันชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งการชำรุดเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายพัสดุของผู้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
- * 5. ค่าธรรมเนียมในการ โอนกรรมสิทธิ์ของพัสดุที่ขายทอดตลาด ผู้ประมูลได้เป็นผู้ชำระผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ โรงเรียนวัดไร่จิงวิทยา โทรศัพท์.034318089 หรือ www.wrk.ac.th ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ

(นางสาวรุ่งชิวา สุขศรี)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดไร่จิงวิทยา

สำเนาถูกต้อง

พัชลิษา ลัดดาภิรมย์
(นางสาวพัชรีธิดา ลัดดาภิรมย์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

* ถ้าการขายพัสดุนั้น ไม่มีรายการใดต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ให้ตัดข้อ 5 ออก